
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่   2 /2567 
วันพฤหัสบดีที ่ 15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2567 

ณ   ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
  1 นายบุญชู   ซาไธสง             ประธานสภา  อบต. 
  2 นายไสว    ทองภูบาล             รองประธานสภา  อบต. 
  3 นายประจวบ   กู่นอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 
  4 นายอรรถพล    จอกนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  2 
  5 นายบุญเสง    ศรีนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3 
  6 นางสุพิน  จ าปาโพธิ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4    
  7 นายวิมล    ลาดหลาว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6  
  8 นายสัมพันธ์  ปะนามะตัง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7 
  9 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8 
  10 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 
  11 นางบัวพันธ์  ตรีสุวรรณ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11 
  12 นายกรกต  คิดได้             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12 
  13 นายมนัส  ดุลกลาง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13 
  14 นายจักรกริช  วิวัฒน์บวรกุล  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  14 
  15 นายโชคชัย  บัวกด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15  
  16 นางสุนันทนา    ใจคง            เลขานุการสภา  อบต. 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   นายก  อบต. 
  2        นายค ากอง  ทองด้วง             รองนายก  อบต. 
  3        นายค าพอง  บุญลอยสง             รองนายก  อบต. 
  4 นางสาวพรม    หนองเหล็ก            เลขานุการนายก  อบต. 
  5        นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6        นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ             หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  7        นายสมชาติ    ช่างค า             ผู้อ านวยการกองช่าง 
                     8        นางวิรัตนา  ชุนทรภัทร์โภคิน                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
                     9        นางสาวเพ็ญศร ี ทองเหลือง                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
           10       นายสมชาย    บุญเจริญชัย                     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                    11       นางสาวอัญรัตน์  สียางนอก                    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                    12       นายแสวง   สุขวิเศษ                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                    13      นางสาวสุนันทา  สะเทือนรัมย์                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
          14       นายเกียรติภมูิ  กิจไธสง              นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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                    15      นายยุติธรรม    ชูกลิ่น              นายช่างโยธาช านาญงาน 
                    16      นายศักดิ์ชัย    ค าโส                        นายช่างโยธาช านาญงาน 
          17      นางนิภาพร   ศรีวงษ์                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
          18      ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง             ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
                    19      นางสาววรรภา  ธาตุดี                             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                    20      นางสาวหนูนา  นาคนวล                         เจ้าหน้าที่  อบต. 
          21      นายสมพร    จ าเริญพูน                        เจ้าหน้าที่  อบต. 
                   22      นายเมธา  จันโสภา                                  เจ้าหน้าที่  อบต. 
                   23      นางสาวอริสรา  ภาวะรัตน์                         จ้างเหมาบริการ 
                   24      นางสาวภัสราภรณ ์ จันทร์ราช                    ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

 เริ่มประชุม       เวลา      09.00  น. 
 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสุนันทนา  ใจคง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
เชิญ  นายบุญชู  ซาไธสง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว จุดธูปเทียนบูชา  
พระรัตนตรัย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน   15  ท่าน   
ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทั้งหมด  15  ท่าน  ครบองค์ประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2565  ข้อ  25 และเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม  
  

ระเบียบวาระที่ 1       ญัตติเร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อได้เวลาตามก าหนด   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยประชุมสามัญ      
สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2567 
          ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ   ข้อหารือที่จะน าเข้าสู่
วาระการประชุมในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2567   ซึ่งอยู่ใน
สมัยประชุมนี้ซึ่งมีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  วาระที่  2  และวาระที่  3   
และข้อหารืออ่ืน ๆ  และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

1.1 แจ้งประชาสัมพันธ์  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  28  กรกฎาคม  2567 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้  โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา     
6  รอบ  28  กรกฎาคม  2567  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม  2567  เวลา 08.00  น.   
ณ  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์  หมู่ที่  3  บ้านโนนศรีคูณ (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว)  ต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ปลัด  รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ  และ  เจ้าหน้าที่ 
อบต.เสาเดียว  สมาชิกสภา อบต.เสาเดียว   ก านันต าบลเสาเดียวและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   
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1.2  แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 ด้วย  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริจคอร์รัปชั่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในวันอังคาร
ที ่27  สิงหาคม 2567  เวลา 08.00 น  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียว   ต าบลเสาเดียว   อ าเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
          กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติเร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2567    เมื่อวันจนัทร์ที่  5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2567 

 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 5 เดือนสิงหาคม     
พ.ศ.2567   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  หากสมาชิกสภา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลเสาเดียวท่านใด  ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในบันทึก
การประชุมโปรดยกมือ    เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2567  เมื่อวันที่  5  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567  ถือเป็น
เอกฉันท์ 
รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      15    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -      เสียง 
งดออกเสียง                                         จ านวน       -      เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน        -      ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องกระทู้ถาม 

 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ( วาระที ่ 2 ) 

 4.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    ( วาระท่ี  2 )  ขั้นแปรญัตติ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณา  
เสนอค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
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            ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2565 
          ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม   พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น   รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม    
ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ     
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวน
ค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา   เว้นแต่กรณีต้องพิจาณาเป็นการด่วน 
          .ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุม 
 

นายประจวบ  กู่นอก 
( ประธานแปรญัตติฯ ) 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน  
          กระผม  นายประจวบ กู่นอก  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอรายงานผลการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568   ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2567  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  ผ่านวาระที่ 1  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้รับหลักการแล้ว  
และได้แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ   คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   เมื่อวันที่  9   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2567 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น.   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว      
ผู้มาประชุม 
            1    นายประจวบ  กู่นอก                 ประธานกรรมการแปรญัตติ 
            2    นายกรกต    คิดได้       กรรมการแปรญัตติ     
            3    นายไสว  ทองภูบาล               กรรมการและเลขานุการ 
                                                                  คณะกรรมการแปรญัตติ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เจ้าหน้าที่งบประมาณ และ
หัวหน้าส่วนราชการ  ในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ในครั้งนี้ 
           ซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติ  
ตั้งแต่วันที่ 6–7–8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ในระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 17.00น.   
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามวันเวลาที่ก าหนด  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   ไดป้ระชุมพิจารณาในวันที่   9   สิงหาคม   2567 
และ ที่ประชุมมีมติยืนยันในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  ให้คงร่างฯ  เดิมไว้ทุกประการ และเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เพ่ือขอมติเห็นชอบในวาระท่ี  2  ต่อไป 
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นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม -   ไม่มี  - 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมกรุณายกมือครับ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ( วาระท่ี  2 )   กรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์     
 เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน      -        เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ผา่นวาระท่ี  2  เข้าสู่  วาระท่ี  3 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  (วาระที่  3 ) 
 

 6.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568    ( วาระท่ี 3 )  ขัน้ลงมติ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายทั่วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ผ่านวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ        
ในวาระที่  3  นี้จึงไม่มีการอภิปรายหรือแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ 
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2568  กรุณายกมือ 
  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์    ผ่านวาระท่ี  3 
เห็นชอบ                                           จ านวน      15    เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน      -        เสียง 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน       -        ท่าน 
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
   

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ )  

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เสนอ  นายอ าเภอหนองหงส์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และจะได้น ามาประกาศใช้เป็น   ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ต่อไป 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( นายก อบต. ) 

ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านที่มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ   ให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  ซึ่งจะได้น าเสนอ  นายอ าเภอหนองหงส์  ลงนามอนุมัติ  และประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2568  ต่อไป   ขอบคุณครับ 



                                              -6- 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่องอ่ืนๆ 

 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญครับ 
 

นายค ากอง ทองด้วง 
( รองนายก อบต. ) 

เนื่องจากบ้านนายาว    ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทาน      ในการขุดลอก
แหล่งน้ าในหมู่บ้านโดยขุดลอกที่หนองนายาว    ซึ่งมีปริมาณดินขุดเป็นจ านวนมาก          
หากหมู่บ้านใดต้องการใช้ดินเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม   สามารถติดต่อสอบถามกับผู้รับจ้าง      
ที่บ้านนายาวได้        

นายมนัส  ดุลกลาง 
( ส.อบต.หมู่ที่13) 

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  13   มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถ้าจะใช้รถไถเพ่ือไถปรับเกรดเกลี่ยสามารถ
ท าได้หรือไม่       

นายสมชาติ  ช่างค า 
( ผอ.กองช่าง) 

เรื่องไถดินปรับเกรดเกลี่ย  ต้องออกไปดูพื้นท่ีก่อนครับ  เพราะเป็นที่ติดพ้ืนที่ส่วนบุคคลและอยู่
ในช่วงฤดูท านา  ถ้าไถดินจะมีปัญหาเรื่องดินหล่นใส่นาข้าวหรือไม่        

นายบุญเสง  ศรีนาค 
( ส.อบต.หมู่ที่ 3 ) 

ขอขอบคุณส าหรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบรรเทาความเดือดร้อนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ได้ประสานงานเพ่ือขอโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ของ
หมู่ที่  3  บ้านโนนศรีคูณ   ไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ     

นายสมชาติ  ช่างค า 
( ผอ.กองช่าง) 

ผู้รับจ้างที่ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่ต าบลเสาเดียวแจ้งว่า  มีผู้ที่ไป 
ขนเอาหินและทรายจากบริเวณที่ด าเนินโครงการ  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้น าในการ
ประชาสัมพันธ์        

นายจักรกริช 
วิวัฒน์บวรกุล 
( ส.อบต. หมู่ที่ 14) 

เรื่องการทิ้งขยะในพ้ืนที่บ้านนาอุดม  มีประชาชนจากหมู่บ้านอ่ืนน ามาทิ้ง  จึงขอแจ้งผู้น าของ
แต่ละบ้านให้แจ้งลูกบ้านด้วยครับ        

นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล 
( รองปลัด อบต.) 

ขอบคณุผู้น าทุกท่านที่ใช้มาตรการทางสังคม  และเป็นหูเป็นตาให้ในเรื่องการทิ้งขยะ        

นางสุนันทนา ใจคง 
( ปลัด อบต. ) 

แจ้งเรื่องการจองโต๊ะจีนในการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ  ของผู้อ านวยการกองช่าง  
นายสมชาติ  ช่างค า  ในวันที่  19  กันยายน  2567    สถานที่จัดงาน   ณ  อาคารโดม
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ    แจ้งความประสงค์ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวค่ะ   

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 

ที่ประชุม -   ไม่มี   - 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา     12.00  น.   

 
 

    (ลงชื่อ)      สุนันทนา    ใจคง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสุนันทนา   ใจคง) 

                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 

                     (ลงชื่อ)          บุญชู   ซาไธสง           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                   (นายบุญชู    ซาไธสง) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
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 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
 
                     คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น    
 

                               (ลงชื่อ)           ประจวบ  กู่นอก    ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                               (นายประจวบ  กู่นอก) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
                    (ลงชื่อ)          ทองรัน  ปฏิพันโด             กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                   (นายทองรัน  ปฏิพันโด) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
                               (ลงชื่อ)          ดาวเรือง  โสมค าพา   กรรมการตรวจบันทึกฯ/เลขานุการ 
                   (นางดาวเรือง  โสมค าพา) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2567 
วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนสิงหาคม  2567 

 

 
 
 
 

 
 
 



    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2567 
วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนสิงหาคม  2567 

 

 
 
 
 

 
 

       



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2567 

วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนสิงหาคม  2567 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2567 
วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนสิงหาคม  2567 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2567 
วันพฤหัสบดีที่  15  เดือนสิงหาคม  2567 

 

 
 
 
 

 


